
                                                                                                                                                                

  
4. fundur skólanefndar FG á skólaárinu 2020 - 2021 haldinn  

miðvikudaginn  24. mars 2021 kl.11:45.  
 

Mætt voru: Kristinn Þorsteinsson skólameistari, Áslaug Hulda Jónsdóttir formaður, Steinþór 
Einarsson fráfarandi varaformaður, Sigrún María Jörundsdóttir og Þorgerður Anna Arnardóttir. Anna 
Sigríður Brynjarsdóttir fulltrúi kennara, Anna Sóley Stefánsdóttir fulltrúi nemenda og Snjólaug E. 
Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari.  
 
Einnig voru eftirfarandi fulltrúar nýskipaðrar skólanefndar:   
Áslaug Hulda Jónsdóttir; Almar Guðmundsson varamaður 
Frosti Logason; Sigurrós Jóhannsdóttir varamaður 
Kristín Soffía Þorsteinsdóttir; Davíð Freyr Jónsson varamaður 
Sara Dögg Svanhildardóttir; Hannes Ingi Geirsson varamaður 
Sigurjón Jónsson; Inga Amal Hasan varamaður (ekki mætt) 
  
Dagskrá: 

• Hádegismatur í boði skólans og kynning á FG.  
Skólameistari kynnti sögu og starfsemi  skólans í grófum dráttum. Umræður sköpuðust 
um sérnámsbraut og fram kom að það vantar fleiri pláss í framhaldsskólunum fyrir 
sérnámsbrautarnemendur.  
Þorgerður Anna vildi koma á framfæri að til fyrirmyndar hefði verið að fylgjast með 
starfsmönnum og nemendum í FG á tímum covid-19. Umræða skapaðist einnig um  
leikskólabrú og kostina við hana.  
 

• Fráfarandi skólanefnd kvödd.  
Fráfarandi skólanefnd voru færðar þakkir fyrir frábær störf.                                                                                            

 

• Fráfarandi skólanefnd og varamenn yfirgefa fundinn. 
  

• Kosning formanns og varaformanns skólanefndar. 
                     Áslaug Hulda Jónsdóttir formaður og Frosti Logason varaformaður. 

                                   

• Farið yfir fundaáætlun 2021. 
Næsti fundur 27. apríl og síðan í byrjun júní.  

 

• Önnur mál. 
                     Fleiri stelpur en strákar eru í skólanum. Umræður sköpuðust um kynjakvóta við innritun í  
                     framhaldsskóla.   
                     Leggjum áherslu á að stækka skólann og fara í að byggja viðbygginguna sem teikningar  
                     eru til af. Vantar framhaldsskólapláss í Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavog. Samkvæmt  
                     könnunum líður hluta stúlkna í framhaldsskóla illa. Nemendum fá aðstoð við að komast til 
                     sálfræðings ef talin er þörf á því. 
 

Fundi slitið kl. 13:15 
Fundarritari: Snjólaug E. Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari 


